
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  11  กรกฎาคม  ๒๕62   เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายก าจัด  ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
9.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
10.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
11..นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
12.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
13.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
14.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
15.นายนิรันดร ์ ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
16.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บ้านฉาง 
17.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
18.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
19.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
20.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
21.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
2.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
3.นายสุจินต ์ สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
   (ลากิจ) 
4.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
5.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
   (ลากิจ) 
 
 
 
       ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายศุภศักดิ์  ผุดผ่อง   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.     
9.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
10.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑1.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
12.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
14.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
16.นายธงชัย  มั่นคง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
17.นายพงษ์ไทย  บัววัด   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาตติากสินระยอง 
18.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

19.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
20.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
21.นางประภาวรรณ  ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
23.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
24.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
25.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
26.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
27.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
28.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
 

  
      29.นางสาวอุษา...  
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29.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
30.นางสาวสกาวกาญจน์  วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
31.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
32.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
33.นายวัฒนพงษ์  กนกแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
34.นางประเสริฐ  เกตุปาน   นายช่างโยธาอาวุโส 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงฯ 
35.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาช านาญการ 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
36.นายมนัส  ฟุ้งขจร   นายช่างโยธาช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
37.นายพงศา  ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
38.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
39.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
40.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
41.นางณิชาพร   คุม้ท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
42.นางสุวรรณา  มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
43.นางอัมพร  สลับสี   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
44.นางสาวพณัชกร  วิชัด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
45.นางภัทรานิษฐ์  จรุงพันธุ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
46.นายณัฐพงศ์  นวพันธุ์   นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
47.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
48.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
49.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
50.นางสาวนฤมล  ทิวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
51.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
52.นายกีรติ นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
53.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
54.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
55.นางสาวศศินา  จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
56.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
57.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.22  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จ านวน....21.....คน 
  ครบองค์ประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณา         
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2562  จึงก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  มีก าหนด 7 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม และ
  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู ้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่ง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้เรียกประชุม
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 ในวันนี้ 
  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
  ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี -  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖2  เม่ือวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖2 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายศุภชัย จิตรดล     
กรรมการตรวจรายงานฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑0 อ าเภอเมืองระยอง                 
  ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ          
  ครั้งที ่3/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)        
  พ.ศ. 2554  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
   ข้อ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย์ นิยมสมาน  เป็นประธานกรรมการ 
  นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ข้อ 2 มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
   ข้อ 3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
    - วันที่ 26 เมษายน 2562 มีจ านวน 22 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 23 คน ไม่มาประชุม จ านวน 1 คน ลาประชุม จ านวน 2 คน   
  มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 7 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   
   ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     -  นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ฝากคณะผู้บริหารช่วยประสานงาน
  ไปยังแขวงการทางระยอง เรื่องไฟส่องสว่างของถนนเส้นสุขุมวิทเข้าแกลงเป็นถนนเลี่ยงเมือง 
  ตัดไปออกถนน สาย 344, สายแยกหนองน้ าขุ่น-หนองรี, สายมาบพวา-ชากไคร้ และสายแยก
  เจริญสุข-ดอนส าราญ ก่อนจะถึงไฟแดงที่มาจากอ าเภอแกลง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยขอให้
  ด าเนินการช่วยซ่อมให้ใช้งานได้   
 

- นายรุ่งโรจน์... 
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  -  นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ แจ้งสอบถามในที่ประชุมเรื่อง มีการตีเส้นทางจักรยานถนนสาย
  เชิงเนิน-ชากบก หรือไม่ 

  - นายเดชา บุญธรรม แจ้งสอบถามในที่ประชุม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
  งบประมาณที่จะจัดท าในปี 2563 เรื่องกล้องวงจรปิด สามารถจัดซื้อได้หรือไม่ และ        
  เรื่องสุดท้าย เรื่องงบประมาณที่จะอุดหนุนเข้าไปเรื่องสมาคมกีฬา 
   - นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องเตาเผาศพ อยากให้คงโครงการ
  แบบนี้ไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวัดและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
    -  นายเสนาะ ยมหา แจ้งในที่ประชุม เรื่องทางจักรยาน ถนนสายเชิงเนิน-ชากบก 
  รูปแบบที่ก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 24 เมตร มีท่อระบายน้ า 2 ฝั่ง ข้างทาง     
  บนท่อระบายน้ า สามารถท่ีจะเป็นทางจักรยานตีเส้นไว้เป็นไหล่ทางได้ 
   โดยเลิกประชุมเวลา 15.50 น. 
    ข้อ 4 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยองคราวต่อไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ     
ประธานสภาฯ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖2  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......19.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖2 
โปรดยกมือขึ้น  

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖2      
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖2 

    รับรอง           จ านวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 

ตั้งไว้ 3,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
90x30x95 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง ราคาเท่าเดิม 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวนี้  มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้พิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ      
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอแกลง  จากข้อมูลตัวเลขก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่เรามีการเปลี่ยนแปลง
คือจากจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง เราตั้งไว้ 3,800 บาท ขนาดตรงกัน แต่ปรับเหลือ 
20 ช่อง อยากทราบเหตุผลนะคะ เรียนถามท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้บริหารค่ะ   
ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ รองนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายศภุศักดิ.์.. 
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นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่าจากเดิม เป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ราคา 3,800 บาท 

ซึ่งไม่มีตามมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ เป็นราคาตามท้องตลาด ซึ่งเมื่อไปด าเนินการจัดซื้อแล้ว 
แบบ 40 ช่องนั้น ราคาสูงกว่านี้มากนะครับ เราจึงต้องปรับลดมาในราคาเดิม ใช้งานเพียงแค่    
20 ช่องครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....19......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖1 

อนุมัติ           จ านวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .........2........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 กระผมขอมอบรองอดุลย์ นิยมสมาน ปฏิบัติหน้าที่ประธาน 
ประธานสภาฯ ในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

 

นายศภุศักดิ.์.. 
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นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

เป็นจ านวนเงิน 2,290,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10036        สายตอนแยก    

 ทางหลวงหมายเลข 3 (เขาดิน) –  หนองเสม็ด อ าเภอแกลง,อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 -  ประเภท ค่าตอบแทน            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์        
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจ านวนเงิน 26,000 บาท 
  รวมจ านวนเงินโอนลด 3 รายการ เป็นเงนิ 3,216,000 บาท เพ่ือไปโอนเพ่ิม ดังนี้ 

โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ

 พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 

บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นการโอนเพ่ิม 3,000,000 บาท 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   - ประเภท ค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
 เสริมเหล็กสายซอยตาบัว หมู่ที่ 5 ต าบลพนานิคม มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 5 ต าบล   
  มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นการโอนเพ่ิม 190,000 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน     ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ เ ช็ ค        

เป็นการโอนเพ่ิม 26,000 บาท  

   จ ึงขอเสนอญัตต ิขออน ุม ัต ิโ อนงบประมาณรายจ ่ายประจ าป ีงบประมาณ            
  พ.ศ. 2562 ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....18......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
    อนุมัติ       จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 

ข้อ 29... 
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 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖2 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน          ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน    

 2 ลิ้นชัก ขอแก้ไขโดยตัด “ชนิดบานเลื่อน” ออก เปลี่ยนเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
 2 ลิ้นชัก 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

 เหล็กสายซอยตาบัว หมู่ที่ 5 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
 หมู่ที่ 5 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขอแก้ไขส่วนของความยาว      
 จากเดิมยาว 300 เมตร เป็น 350 เมตร และมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร  
 เป็น 2,100 เมตร 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่

 ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
 
 

- โครงการ... 
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- โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างในสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

 ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ขอแก้ไขโดยการเพ่ิมข้อความเข้าไป “โดยติดตั้งไฟฟ้า     
 ส่องสว่างไฮเมส ไม่น้อยกว่า 500 ลักซ”์ จากเดิมที่ไม่ได้ก าหนดไว้นะครับ 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวนี้  มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ได้พิจารณาอนุมัติ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....18......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖2 

   อนุมัติ       จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

 

นายศภุศักดิ.์.. 
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นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 3 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช าฆ้อ -    
 เขาช่องลม หมู่ที่ 4 ต าบลช าฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 1 ต าบลเขาน้อย อ าเภอ  
 เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0113  สายตอนระยอง-  
  บ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.0220 สายตอนแยกทางหลวง
  หมายเลข 3 (ทางเกวียน)-เนินอู่ทอง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 4 รายการ 

1.  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์หน้าเมลามีน 
3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 
4. ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  แบบที่ 1 

 
 แผนงานเคหะ... 
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  แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 3 โครงการ 
1. โครงการจัดซื้อท่ีดิน ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
2. โครงการจัดซื้อท่ีดิน ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
3. โครงการจัดซื้อท่ีดิน ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการก่อสร้ างปรับปรุ งสายทาง        
 ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.10063  สายตอนแยกทางหลวง      
 หมายเลข 3191-บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา 
 จังหวัดระยอง 
 แผนงานการเกษตร 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ประเภท ค่าสาธารณูปโภค  โครงการขุดสระเก็บน้ าสาธารณะบ้านเจ็ดลูกเนิน 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบบุคลากร 
-   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   เงินเดือนพนักงาน 
โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-    ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร A 

ภายในพ้ืนทีโ่รงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป... 
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งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-   ประเภท ค่าครุภัณฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์
โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-    ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ  ดังนี้ 

1. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็ก 
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีอลูมิเนียม 
4. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีภาคสนาม 

-    ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-    ประเภท คา่ใช้สอย  เงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย

เจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการท างานให้ราชการ 
โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่

 ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
 
 

- โครงการ... 
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- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง

 หมายเลข 3 (เขาดิน)-หนองเสม็ด อ าเภอแกลง,อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายชากทองหลาง-ชากน้ าลึก หมู่ที่ 9 ต าบลชากบก  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 3   
ต าบลบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ค่าปรับปรุงซ่อมแซม        

 สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 9 รายการ  ดังนี้   
  1. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสนาม พร้อมค่าติดตั้ง 
   2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

  3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
  4. ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 
  5. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 

 6. ค่าจัดซื้อชุดโซฟา 
 7. ค่าจัดซื้อชุดเคาน์เตอร์พร้อมติดตั้ง 
 8. ค่าจัดซื้อซุ้มม้านั่งส ารอง 
 9. ค่าจ้างเหมาจัดท าผ้าม่าน พร้อมค่าติดตั้ง 

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อจอ LED พร้อมค่าติดตั้ง 

จ านวนโครงการโอนลดทั้งหมด 9 โครงการ เป็นเงิน 221,422,850 บาท เพ่ือโอน   
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งหมด 33 โครงการ 

 
 

จึงขอเสนอ... 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้   มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
  ได้พิจารณาอนุมัติ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....19......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน ......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ    

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับ
เลขานุการสภาฯ จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   ส่วนที่ 2 การจัดท าค าขอรับการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการก่อสร้างหรือ

ด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม 
   ข้อ 8 การยืนยันการสมทบงบประมาณ 
   การยืนยันการสมทบงบประมาณ ให้น าเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ 
   8.1 หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการที่ได้รับจัดสรรจากนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงเลขาธิการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   8.2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีมติเห็นชอบการสมทบ
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับข้อ 8.1 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 
 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตต ิขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการภายใต้
 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดท าโครงการที่แก้ไขปัญหาด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย เพื ่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย      
ในภาพรวมของจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม และ (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
โดยได้เสนอโครงการบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 
 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง (พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเทศบาลนครระยอง) วงเงินงบประมาณ 804,000,000 
บาท (แปดร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) 

   2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมอ าเภอปลวกแดง 
วงเงินงบประมาณ 730,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) 

   3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลภายใน
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง วงเงินงบประมาณ 80,000,000 บาท 
(แปดสิบล้านบาทถ้วน) 

   4. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื ้อเขตบริการสุขภาพที่ 6 วงเงิน
งบประมาณ 357,000,000  บาท (สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

   5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อ าเภอแกลง) 
วงเงินงบประมาณ 104,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

   โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาภายใต้แผนปฏิบ ัต ิการ เพื ่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ส่วนที ่ 2  การจัดท าค าขอรับการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการ  เพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม 

   ข้อ 8 การยืนยันสมทบงบประมาณ 
   ขออนุญาตเรียนเพิ ่มเติมครับ บางท่านอาจจะสงสัยว ่าท าไมถึงเป็นงบประมาณ      

พ.ศ. 2564 เนื่องจากการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐบาลได้ท าการรวบรวมข้อมูล
ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อรอรัฐบาลใหม่ แต่นี้เป็นการขอจากรัฐบาลกลาง จึงต้องขอเป็นแผนของปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งในค าขอนั้นมีอยู่ใน ข้อ 8 การยืนยันสมทบงบประมาณต้องให้มีมติจากสภาฯ
ยืนยันไปว่าถ้าเราได้จัดสรรงบประมาณ เราจะมีการจัดสรรงบประมาณสมทบครับ 

 
 จึงขอเสนอ… 
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   จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาเห็นชอบ  
เพื ่อจะได้จ ัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการสมทบ
งบประมาณในอ ัต ร า ไม ่น ้อยกว ่า ร ้อยล ะ  10  ส ่ง ใ ห ้ส า น ัก ง านน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ ท่านายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ญัตตินี้ก็เป็นการขอความเห็นชอบ ในการสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อมระดับจังหวัด กระผมขอเรียนว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ใช ้งบประมาณที ่ผ ่านมา ไปจ้างศึกษาออกแบบน้ าเส ียในเขตควบคุมมลพิษ         
และอ าเภอปลวกแดงศึกษาแล้ว มีผลการศึกษา มีแนวทาง มีแบบก่อสร้างพร้อม เราได้ขอ
งบประมาณไปยังส่วนกลาง แต่ตอนที่เราออกแบบศึกษานั้น เราใช้งบประมาณของ อบจ.    
แต่เวลาเราขอเงินที่จะใช้ก่อสร้างขอจากส่วนกลาง ปรากฏว่ามีหนังสือมาแจ้งว่าเราต้อง
ประชุมสภาฯ เราต้องมีมติเห็นชอบที่จะสมทบงบประมาณในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ตรงนี ้เป็นเงื ่อนไขการขอเงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนนี ้ก ็จะไปสู ่ญัตติต ่อไปที ่จะแถลง       
เรื่องระเบียบเงินอุดหนุน เช่น เขาอุดหนุนเราเราก็ต้องสมทบ เราอุดหนุนเขา เขาก็ต้องสมทบ 
มากน้อย กติกาอยู่ที่เขาก าหนดมาให้ ส่วนเรื่องนี้เขาก าหนดไว้ว่าจะต้องสมทบ 10 เปอร์เซ็นต์ 
ประเด็นก็คือขณะนี ้กลายเป็นว่าเราต้องท าเรื ่องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ให้สมทบ       
10 เปอร์เซ็นต์ ตามโครงการที่อยู่ในญัตตินี้ เพื่อส่งไปเข้าตามแบบฟอร์มเงื่อนไขทั้งหมดว่า       
เรายินยอมสมทบ เขาถึงจะจัดเงินให้ แต่มันจะเป็นปี พ .ศ. 2564 เพราะเราไม่ได้มี         
การยืนยันจากการประชุมสภาฯ เลยต้องเลื่อนมา กระผมจึงคิดว่าโครงการที่ อบจ . เสนอไป
ยังส่วนกลาง มีหลายแผน แต่นี ้คือเฉพาะเรื ่องสิ ่งแวดล้อม มีเรื ่องท่องเที ่ยว ป่า ชายเลน     
เจดีย์กลางน้ า ต่างๆ แต่เกณฑ์นั้นไม่มีบอกว่าเราจะต้องสมทบ มีเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้     
มีหนังสือยืนยันที ่จะต้องให้เรายืนยันสมทบ 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วจะต้องให้ไปเข้าแผนปี    
พ.ศ. 2564 กระผมขอเร ียนไปยังท่านประธานสภาฯ ผ ่านไปยังท่านสมาช ิกสภาฯ            
ว ่าท ุกอย ่างที ่เ ร าจะต ้องของบประมาณส ่วนกลาง  เขาม ีระ เบ ียบสั ่งมาให ้เ รา ท า            
อย่างไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องท าตามค าสั่งหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้นญัตตินี้ก็คือการยืนยัน
ว ่า เราม ีความพร ้อมที ่จะสมทบ 10 เปอร ์เซ ็นต ์ เ พื ่อให ้เข ้าไปสู ่การตั ้งงบประมาณ             
ในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 

นายอดุลย์… 
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นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจ านวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........20........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ การสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564     
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ การสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    เห็นชอบ       จ านวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ       จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนานาชาติ           
ตากสินแกลง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ    

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก 
เลขานุการสภาฯ ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
   ข้อ 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน   

เก้าคน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนสิบห้าคน
ประกอบด้วย  

   (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 
      ฯลฯ 
   ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (5) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
      ฯลฯ 
 
 
 
 

นายอดุลย์… 
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นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับญัตติ 

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนานาชาติ     
ตากสินแกลง  

   ด้วยโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง จะด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการ 
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความ
ประสงค์ขอให้สภาฯ พิจารณาสรรหา และเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (5) และ ข้อ 5 (3) 

   จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาคัดเลือก
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานฯ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง จ านวน 1 คน ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกลุ   ดิฉัน นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแกลง ขอเสนอ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอแกลง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เนื่องจากว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
กฎกระทรวงข้อ 3 อีกประการหนึ่งคือท่านอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่แล้ว และสามารถ 
ที่จะประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรในพ้ืนที่ได้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
ประธานฯ  ท่าน ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ท่านยินยอมหรือไม ่

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ยินยอมค่ะ และขอยืนยันกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าจะท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
อย่างเต็มความสามารถค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

 

 

นายอดุลย์… 



- 22 - 

 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 
ประธานฯ           

มติที่ประชุม   เลือก ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง เพื่อทราบ 
    -  หน่วยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ    

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560  
   ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ 

  ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหาก  ใช้ใน
หน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา    
๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

      ฯลฯ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับวาระ 

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอเรื่อง เพ่ือทราบหน่วยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ด าเนินการกอ่สร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ให้กับหน่วยงานของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง นั้น 

   เนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้แจ้งความประสงค์ขอรับโอนอาคาร และสิ่งก่อสร้าง  
ดังนี้ 

   1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง ขอรับโอนอาคารกระจายสินค้าทางการเกษตร  
หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านแลง  อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง จ านวน 
6,148,000.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 
2. ส านักงาน… 
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   2. ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ขอรับโอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ  
 ดังนี้ 
     2.1 อาคารที่พักคอยส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพ้ืนที่ส านักงานขนส่ง

จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างจ านวน 1,162,400.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน     
หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

     2.2 สนามทดสอบขับรถภายในส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง จ านวน 826,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   3. โรงเรียนบ้านหนองสะพาน ขอรับโอนอาคารอเนกประสงค์ภายในพ้ืนที่โรงเรียน
บ้านหนองสะพาน หมู่ที่ 4 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้    
ในการก่อสร้าง จ านวน 1,478,500.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   4. โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ขอรับโอนสนามเด็กเล่นส าหรับนักเรียนโรงเรียน        
บ้านมาบตาพุด  ต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 
จ านวน 3,280,000.- บาท  (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

   5. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ขอรับโอนอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิค     
มาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง จ านวน  
12,420,000.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

   6. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ขอรับโอนอาคารเรียน (โรงฝึกงาน) โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเงินที่ ใช้ในการก่อสร้าง  จ านวน 
3,088,000.- บาท  (สามล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   7. โรงเรียนวัดมาบชะลูด ขอรับโอนโรงอาหารโรงเรียนวัดมาบชะลูด ระยะที่ 3  
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเงินที่ ใช้ในการก่อสร้าง จ านวน  
2,795,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   8. โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42  ขอรับโอนอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น โรงเรียนวัดโขด
หินมิตรภาพที่ 42  ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง จ านวน 15,440,000.- บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

   เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบ ารุงรักษา 
ใช้ประโยชน์จากอาคารและสิ่งก่อสร้างได้อย่างสูงสุด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้
ด าเนินการโอนอาคารและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 ก าหนดว่าหลังจาก
การตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้
ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (3)  โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
47 (7)  แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับทราบ 

 

 

นายอดุลย์… 
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นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง เพื่อทราบ 
    -  ชี้แจงระเบียบเงินอุดหนุน 
   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
รองประธานสภาฯ(1) ว่าด้วยเรื่องเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และประกาศ
ประธานฯ มหาเถรสมาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับวาระ 

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ในระเบียบวาระนี้ขอชี้แจงเรื่องระเบียบเงินอุดหนุน ที่ เป็นการปฏิ บัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559     
ตามเอกสารที่เราได้แจกไปแล้ว ท่านจะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายมือของเอกสารคือระเบียบเดิมเป็น
การปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ท่านจะเห็นว่ามีการก าหนด    
ว่าด้วยเรื่องของเงินอุดหนุน มีประเด็นส าคัญอยู่ 3 ข้อ แต่ในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย      
ได้แจ้งยกเลิก หนังสือฉบับนี้ ไปแล้ว และได้ส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด             
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

   1. เงินอุดหนุน หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน 
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

   2. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน หมายความว่า 
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
   (2) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
   (3) รัฐวิสาหกิจ เฉพาะ การไฟฟ้า และการประปา 
   (4) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้อง

ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบั งคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 
 
 
 

(5) องค์กรการกุศล… 
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   (5) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก   
เพ่ือด าเนินงานการกุศลหรือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหาก าไรที่จัดตั้งโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ 

   3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   (1) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

   (2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

   (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้
เงินอุดหนุน 

   (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และตั้งงบประมาณไว้ ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่
รัฐจัดสรรให้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถตั้งเงินอุดหนุนได้ ไม่เกินร้อยละสิบ 

   กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตาม 
ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ โดยส่วนที่เกิน
จะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพื่อประกอบการพิจารณา 

   5. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   (1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผล
ความจ าเป็น และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

   (2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ 
ยกเว้นกรณีตามข้อ 7 (เงินอุดหนุนที่ส่วนกลางโอนเงินผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับ 
อสม. เงินอุดหนุนไฟฟ้า และประปา) ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่าย
ในการด าเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

   6. เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม มีผลบังคับ    
ใช้แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยให้แจ้งห้าม
ด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน และต้องใช้ในส่วนของเงินสมทบของ
หน่วยงาน 

 
 
 

ก่อนที่… 
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   ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน

อุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ส าหรับองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของ
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยก าหนด 

   7. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการ โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

   8. เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงิน
อุดหนุนต้องรายงานผลการด าเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน
หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนให้ผู้ ให้เงินอุดหนุนทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการ      
แล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เรื่องต่อมาคือ การตั้งเงินอุดหนุนให้วัดแต่เดิมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่      
มท 0808.2/ว 74 จะไม่มีระเบียบรองรับให้ชะลอโครงการอุดหนุนเงินให้กับวัดไว้ก่อน 
เหตุผลเพราะวัดไม่มีระเบียบพัสดุในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะว่าในการจัดซื้อจัดจ้าง
หลังจากท่ีหน่วยงานรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว หน่วยงานนั้นจะต้องไป
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของเขาเอง ดังนั้นหน่วยงานไหนรับไปถ้าเป็น
หน่วยงานราชการระเบียบพัสดุอาจะคล้ายเรา แต่ถ้าเป็นองค์กรการกุศล ระเบียบพัสดุของ  
แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน ทางมหาเถรสมาคมได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาแล้วคือ ประกาศ     
มหาเถรสมาคม เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจากองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญ คือ 

   1. เมื่อวัดได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก่อนด าเนินการ
จะต้องปิดประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยในประกาศอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจ านวนเงิน และรายละเอียดที่เก่ียวกับโครงการ 

   2. ก าหนดวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง หรือผู้รับผิดชอบในการจัดท า
กิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน 2 วิธี คือ 

    1. วิธีที่ 1 ตกลงราคา ให้วัดติดต่อตกลงราคากับผู้ที่อาชีพโดยตรง 
    2. วิธีที่ 2 คัดเลือก ให้วัดเชิญผู้มีอาชีพตามจ านวนที่เห็นสมควรให้มาเสนอ

ราคาและคัดเลือกรายที่เสนอ 
   3. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรม ให้วัดตั้ง

คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หรือคณะกรรมการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่จัดหา
ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง หรือผู้รับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรมหรือโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งตรวจรับพัสดุหรือด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
องค์ประกอบ คุณสมบัติและจ านวนกรรมการในแต่ละคณะให้เป็นตามที่วัดเห็นสมควร 

   4. การใช้จ่ายเงินต้องมีหลักฐานที่จ าเป็นไว้เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน เช่น 
ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 

 
 
 

5. การจัดซื้อ… 
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   5. การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรม ที่มีวงเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป วัดจะต้องจัดท าหนังสือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงไว้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ไว้เป็นหลักฐาน 

   6. เมื่อวัดด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วัดต้อง
รายงานผลการด าเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร
หลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมี
เงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   จึงขอเรียนเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทราบเพียงเท่านี้
ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

กระผมก็เรียนนะครับว่าเงินอุดหนุนเราก็ไม่ได้ใช้เงินอุดหนุนแบบไม่ระมัดระวัง เราก็ระมัดระวัง 
เราอยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้เพราะเรามีเรื่องน้อยที่สุดเรื่องเงินอุดหนุนและเงินที่ให้กับ
สมาคมกีฬา เราก็ระมัดระวังนะครับ ขณะนี้มีระเบียบออกมาตามที่ท่านรองนายก อบจ .      
ได้แถลงไปแล้ว กระผมก็จะเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ     
ว่า มันมีกติกาเพ่ิมเติม อยากให้คิดว่าการให้เงินอุดหนุนถ้าปฏิบัติตามกติกาทุกอย่างได้ ถ้าท่าน
คิดว่าท่านท าได้ตามกติกาที่เราสามารถท างานร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นเดิมโครงการที่เราให้กับ
วัดมันมีเรื่องเยอะมากสมัยก่อน แต่ว่ามันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์เราคิดว่าเราก็จะ
เดินหน้าให้ อย่างเช่น เตาเผาศพไร้มลพิษ แต่ดูจากระเบียบที่ออกมาทั้งหมด มันก็ไม่ได้ง่าย 
แล้วสถานที่วัดที่จะให้มันต้องมีเหตุมีผล เพราะตามที่ขอเสนอกันมาขอให้ทุกคนไปทบทวนว่า
ต้องอยู่ในระเบียบต้องท าได้นะ ถ้าท าไม่ได้เรียนไปแล้วว่า คนของ อบจ.ระยอง ต้องรับผิดชอบ
ให้ท่านนะครับ ท่านต้องคิดว่าเขารับผิดชอบเขาอยากท าเหรอ ถ้าท าแล้วไม่มีใครเดือดร้อน        
ได้ประโยชน์ ทุกคนก็อยากจะท าให้ แต่ถ้าท าแล้วมีปัญหาในปีต่อไปเลิกเลยนะ เพราะโครงการ
ดีๆ ที่มีความจ าเป็นก็จะเดือดร้อน เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มขยับเรื่องเงินอุดหนุนให้
วัดตามประกาศใหม่ ท่านต้องไปดูว่าความพร้อมของวัด เหตุผลที่วัดขอต้องอยู่ในกติกา รวมทั้ง
เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาด้วย เราไม่อยากเอาปัญหาที่บางท่านบางคนไปท าให้กระทบโครงการ
ดีๆใหญ่ๆที่ได้ประโยชน์กระทบไปด้วย เพราะฉะนั้นกระผมเรียนว่าแนวทางนี้ที่จะเริ่มกันใหม่
ขอให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่คนท าไม่เดือดร้อน เกณฑ์ที่ให้ไปถ้าท่านใดอยากจะสอบถามเพ่ิมเติม  
ก็ยินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ โครงการในปี 2563 ที่เสนอมาก็ขอให้ค านึงถึง
ตามระเบียบนี้ มิฉะนั้นโครงการที่จะอุดหนุนต่อก็จะล าบาก ขอขอบคุณครับ   

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ   
 
 
 

ส.อบจ.กนกวรรณ… 
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ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉัน นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแกลง กราบขอบคุณทางท่านผู้บริหารที่ได้ชี้แจงในเรื่องของการใช้เงิน
อุดหนุน แต่มีข้อสงสัย 1 ข้อ ในส่วนของข้อที่ 6 ที่บอกว่างบประมาณเราต้องมีเงินสมทบจาก
หน่วยงานที่ขอ เรามีหลักเกณฑ์ไหมคะว่าจะเขาจะต้องสมทบเท่าไรและเวลาที่อุดหนุนไปแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้าง เราคิดเฉพาะงบประมาณที่เราให้หรือว่าคิดภาพรวมของที่ทางหน่วยงาน
สมทบด้วย อย่างเช่น สมทบไป 400,000 บาท เวลาที่ท าจัดซื้อจัดจ้างทางโรงเรียนต้องจัดซื้อ 
400,000 บาท หรือ 450,000 บาท ขออนุญาตเรียนถามไปยังผู้บริหารค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    

คือเขาไม่ก าหนดชัดเจนเหมือนที่กระทรวงก าหนดเรา แต่อันนี้เขาไม่บอกว่าสมทบเท่าไร แต่ที่   
ไม่บอกจะเหนื่อยครับ เพราะว่าโครงการอุดหนุนมา 10 ล้านบาท แต่สมทบมา 100 บาท 
สตง. คงจะชอบครับ เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าคนตรวจสอบเขามองเราอย่างไร อย่างเช่น วัดขอ
อุดหนุนมา เกณฑ์มันสมควรเท่าไร ต้องใช้ดุลยพินิจของเราว่า เรามองว่าเรื่องนี้น่าจะสมทบ
เท่าไรแล้วจะมองว่าไม่ติดขัดอะไร เช่น 10 เปอร์เซ็นต์ กระผมว่าหลักเกณฑ์ประเทศ        
10 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าจะน้อยกว่านี้ มีเหตุมีผลอย่างไร เขาดูว่าดุลยพินิจบริหารจัดการของเรา
เป็นอย่างไร กระผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าต้องเท่าไรแต่กระผมคิดว่าต้องสมเหตุสมผล 
ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล 
ประธานฯ  

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายศุภชัย จิตรดล ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอเมืองระยอง ขอสอบถามเรื่อง   
เงินอุดหนุน โรงเรียนวัดหนองสนม น่าจะได้รับเงินในการก่อสร้างอาคาร 13,000,000 บาท 
แล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่บอกกระผมว่าจะกลายเป็นเงินอุดหนุน ซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดซื้อจัดจ้างเอง 
แล้วต้องมีเงินสมทบส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่กระผมคิดว่าถ้าเป็นทางวัด วัดมีเงินอยู่แล้ว       
แต่ทางโรงเรียนค่อนข้างยาก 10 เปอร์เซ็นต์ก็ตก 1,300,000 บาท กระผมขอความชัดเจน
ตรงนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชี้แจงครับ 
นายก อบจ.  
 
 

นายศุภศักดิ…์ 
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นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2 ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของโครงการที่เป็นอาคารเรียน  
เป็นโรงเรียนต่อไปนี้ต้องเป็นเงินอุดหนุนทั้งหมด ตามระเบียบของการจัดท างบประมาณใหม่   
ทีนี้ปัญหาเรื่องของเงินสมทบว่าความเหมาะสมแค่ไหน โรงเรียนแค่ไหนถึงจะพอเหมาะพอควร  
อันนี้ซึ่ งท่านนายกฯก็บอกไปแล้วว่าเป็นดุลยพินิจ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ว่าโรงเรียน        
แสดงออกมาก่อนอย่าพ่ึงกังวลอะไรมาก ต้องลองดู ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ      

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 11   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(๑)  ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3  
อ าเภอแกลง ขอปรึกษาครับ กระผมได้ไปประชุมคณะกรรมการของต าบลและของวัดห้วยยาง 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เราได้ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะย่อยของ อบจ.ระยอง คือมีเรื่องที่ได้รับแจ้งมาว่า
ได้รับความเดือดร้อน เป็นที่ทราบกันดีว่ารถขยะจากทั่วอ าเภอแกลง และอ าเภอใกล้เคียง      
ที่ขนถ่ายขยะเข้าศูนย์ของเรา เพ่ือที่จะขนย้ายมาที่ศูนย์ใหญ่ คือรถเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ       
ทางสุขุมวิทและทางบ้านห้วยยาง แต่ทางบ้านห้วยยางจะผ่านตลาดห้วยยาง ซึ่งตรงนั้นมีบ้านคน
และตลาด รถขยะบางคันถังเก็บน้ าไม่อยู่ ท าให้เวลาเลี้ยวรถ น้ าจากขยะได้ไหลลงบนพ้ืนถนน 
ชาวบ้านและศูนย์เด็กเล็กตรงนั้น ได้รับความเดือดร้อนและได้แจ้งกระผมมา ซึ่งส่วนนี้กระผมก็ได้
ประสานกับกองทรัพย์ฯ ท่านสุริยะ ช่วยประสานแต่ละ อบต.และเทศบาลให้แล้วนะครับ       
ก็ขอขอบคุณครับ แต่มีบางอบต. หรือบางเทศบาล ยังเข้าทางนี้อยู่ ก็อยากจะฝากว่าให้รบกวน
ท่าน รปภ.ช่วยดู รถหนักคันไหนที่ยังเข้าทางหลังโรงเรียนห้วยยางอยู่ ซึ่งจริงๆเข้าทางสุขุมวิท
ได้นะครับ และรถเบาออกทางหลังโรงเรียนห้วยยางได้ ทางกองทรัพย์ฯ ก็ได้ออกหนังสือไปแล้ว 
แต่มีบาง อบต.ที่ยังเข้าอยู่ ก็ขอฝากไว้นะครับ และมีอีกเรื่อง เขาก็ถามกระผมมา กระผมก็ตอบ    
ไปแล้ว เขาถามว่าเรื่องขยะที่เราซื้อที่เพ่ิมที่ศูนย์ก าจัดขยะย่อย มันมีขนถ่ายอยู่ช่วงนึงแล้ว
ตอนนี้ก็หยุดขนถ่ายไป ที่มันมีขยะทิ้งเก่า เขาก็ถามว่า ขยะส่วนนี้เราจะขนถ่ายออกอีกไหม 
กระผมก็ตอบว่างบประมาณเราสิ้นสุดแค่นี้ เรื่องที่ 2 คือ ซึ่งเราปรับขยะออกไปแล้วที่เราซื้อ
ใหม่ ยังมีกองอยู่ข้างใน ซึ่งอยู่ริมถนน คนมักง่ายไม่มีอะไรกั้นก็แอบเอาขยะไปทิ้ง ซึ่งเขาก็ถาม
มาว่าทางเราจะมีการกั้นรั้วไหม ซึ่งกระผมก็ตอบแทนทาง อบจ.ระยอง ไปแล้วว่างบประมาณ  
ปี 2563 เราได้ตั้งไปแล้วนะครับ เพ่ือที่จะกั้นแนว และสอบถามมาว่าจะแนวแก้ไขเบื้องต้น
อะไรได้ กระผมก็เลยชี้แจงไปแล้วนะครับ  ขอขอบคุณครับ  

 

นายอดุลย์… 
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นายอดุลย์ นิยมสมาน    ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจง ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ ขออนุญาตให้ท่านรองปลัดสุรินทร์ แสงทอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายก อบจ. 

นายสุรินทร์ แสงทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองปลัด อบจ.(๑) นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตชี้แจง     

ประเด็นแรก เรื่อง ของรถขยะที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าขยะมาทิ้งที่ศูนย์ขนถ่าย 
ซึ่งในขณะนี้เราได้ก าหนดเส้นทางว่าจะให้เข้าทางสุขุมวิทถนนสายพระอภัยฯ ผ่านหมู่ 4     
ผ่านโรงเรียนห้วยยาง ส่วนขาออก ให้ออกทางถนนสุนทรเวช ซึ่งที่ผ่านมาหลายท้องถิ่นก็ได้
ปฏิบัติตาม แต่มีบางท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามออกมา ก็ส่งผลให้รถขยะซึ่งผุพังอยู่แล้วด้วย        
น้ ารั่วไหลอยู่ ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้ทางกองทรัพย์ฯ ได้ท าหนังสือแจ้งย้ าเตือนไป
อีกครั้งหนึ่ง และเราก็จะมีการประชุมชี้แจงในเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์ขนถ่ายด้วย   
แล้วก็จะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในครั้งหน้าด้วย เรื่องประเด็นที่ 2 ขยะ ซึ่งทาง อบจ.ระยอง    
ก็ได้รับงบประมาณจากกรม มารื้อขยะเก่าออก แต่ที่ห้วยยางเป็นขยะที่สะสมเยอะมาก
เพราะฉะนั้นงบประมาณก้อนแรกเราก็ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งมอบ
พ้ืนที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่และได้รับทราบและได้หามาตรการ
ป้องกันพร้อมทั้งน าป้ายไปติดสถานที่ ที่เราได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีหลายแห่ง 
บางแห่งที่มีการลักลอบไปทิ้ง เราก็ได้มีการติดตาม ว่ากล่าวตักเตือนไป ส่วนที่ห้วยยางก็ได้รื้อ
ไปแล้ว 1 รอบ ยังไม่หมด ยังมีขยะอยู่อีก 3 หมื่นตัน เราก็ได้มีการเซาะร่อง อุดร่องน้ า       
เพ่ือไม่ให้น้ าไหลจากศูนย์ขนถ่ายเรา ศูนย์ในรอบที่ 2 ก็จะมีการด าเนินการรื้ออกให้หมด   
เพราะข้างล่างก็ยังมีขยะอีกเยอะ อันนี้ก็ยังอยู่ในแผนการของ อบจ.ระยอง อยู่นะครับ ที่เราจะ
ได้ด าเนินการแก้ไข ก็จะน าเรียนท่านผู้บริหารได้พิจารณาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน    ขอบคุณมากครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ 
  ดิฉัน นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแกลง มีเรื่องจะเสนอ
  ในที่ประชุม จ านวน 3 เรื่องค่ะ เรื่องที่ 1 ขอเรียนเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 
  2562 จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ อาคารโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เรียนเชิญทุกๆท่าน 
  การ์ดมีให้แล้วนะคะ เรื่องที่ 2 จะขอสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการประดับ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเรื่องที่ 3 เห็นที่จอดรถด้านหลัง อบจ. เราสามารถไปจอดได้    
  หรือเปล่า ขอขอบคุณค่ะ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญผู้บริหารครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)  
ประธานฯ 

 

นายศุภศักดิ…์ 
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นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2 ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระผมจะให้ทางกองกิจฯ ปริ้นรูปแบบการติด เพราะเป็นรูปแบบของ
รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะแตกต่างจากของเดิม ส่วนเรื่องอาคารจอดรถสีเขียว ที่อยู่ด้านหลังสนาม
ฟุตบอลเป็นที่จอดรถของ อบจ.ระยอง สามารถจอดได้ประมาณ 130 คัน มี 3 ชั้น ส าหรับรถ
ที่มีความสูง ไม่เกิน 2 เมตร จะจอดได้ ส่วนรถตู้จะขึ้นชั้น 2 ชั้น 3 ไม่ได้ ตอนนี้พ่ึงได้รับส่ง
มอบมา แต่จะมีกระบวนการคือ ประตูทางเข้าและประตูทางออก  ซึ่งต่อไปจะต้องใช้บัตร    
เราจะออกบัตรให้กับสมาชิกฯทุกท่าน ส าหรับการน ารถผ่านเข้าไปจอด ส่วนทางเข้าให้ท่านวิ่งไป
ทางกองช่างเดิมและอ้อมหลังที่จอดรถ ทางเข้าจะอยู่ทางนี้ อย่าไปสวนเข้าทางออกนะครับ 
เพราะฉะนั้นรบกวนวิ่งและวนไปทางเข้า อยู่ระหว่างการด าเนินการในเรื่องของเครื่องกั้นเพราะ
ถ้าเราเปิดอย่างเสรี มันจะมีผู้อื่นที่ไม่ใช่คนของ อบจ.ระยอง จะมาจอดทิ้งไว้ เราต้องการบันทึก
รถเข้า-ออก ในอาคารนี้ ที่เราให้อยู่คือ รถหลวงของ อบจ.ระยอง ทั้งหมด, คน อบจ.ระยอง 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งสามารถน ามาจอดได้ ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(๑)  เชิญท่านนายก อบจ. ครับ 
ประธานฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ให้ท่านปลัด ประชาสัมพันธ์โครงการอ่างเก็บน้ าดอกกรายครับ 

นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิก  
ปลัด อบจ. สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคล เป็นปีที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี
  ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันร าลึกถึงครั้งหนึ่งที่ รัชกาลที่ 9 เสด็จมาที่ 
  อ่างเก็บน้ าดอกกราย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วม งานพิธีจะเริ่มวันที่     
  14 จนถึง 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของรัชกาลที่ 10 ครับ ขออนุญาต
  กราบเรียนครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอบคุณมากครับ  
รองประธานสภาฯ(๑) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานฯ  ถ้าไม่มี ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เรื่องขอเชิญสมาชิกสภาฯ   
  ทุกท่าน ร่วมโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
  อย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  (ชั้น 3)  เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. แต่งกายชุดสุภาพ โทนเหลือง ครับ  

เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 

 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ตามที่ สภาองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562   
 เป็นต้นมา นั้น     

    บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป          
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ลงชื่อ  
นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

นายอดุลย์ นิยมสมาน  กระผมขอปิดประชุม ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภาฯ(๑)  เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนิน
ประธานฯ กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน    
  และท้องถิ ่นของเราและท้ายนี ้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุขความสมหวัง            
  ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ    

       
เลิกประชมุ  เวลา  16.40 น.   

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 


